



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
15 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 14 ส.ค. ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22,086 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 885,275 ราย หายป่วย 23,672 ราย หายป่วยสะสม 667,556 ราย ยังรักษาอยู่ 210,376 ราย อาการหนัก 5,590 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,151 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 23,192,491 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 207,523,242 ราย เสียชีวิต 4,367,066 ราย รักษาหาย 186,015,838 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ จีน บังคับสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ **สหรัฐฯ** อย.อนุมัติการใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์และโมเดอร์นาเป็นบูสเตอร์โดสสำหรับผู้ที่มีการภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

ประเด็นสำคัญ

1.อภิปรายไม่ไว้วางใจ/ฟ้องร้อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด

-พรรคเพื่อไทย จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 16 ส.ค.นี้ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. จะถูกอภิปรายเรื่องความล้มเหลวการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 และการบริหารวัคซีนผิดพลาด จัดหาวัคซีนล่าช้าไม่ทันต่อการติดเชื้อ มุ่งหาแต่วัคซีนซิโนแวคซึ่งไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้ ควรเร่งหาวัคซีน mRNA มาฉีดให้ประชาชนโดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-พรรคก้าวไกล เตรียมฟ้องร้องแบบรวมกลุ่ม เรียกค่าเสียหายจากการที่รัฐบาลบริหารจัดการผิดพลาด ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก รวมทั้งเดือดร้อนจากการปิดกิจการต่าง ๆ แต่ไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาเพียงพอ โดยจะยื่นฟ้องคดีแรก 17 ส.ค.นี้ ที่ศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหายชดเชยให้กลุ่มธุรกิจร้านนวดและร้านสปา และจะยื่นฟ้องของกลุ่มนักร้องอิสระคนจัดงานอีเวนต์ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผับบาร์ และญาติผู้เสียชีวิต รวมถึงกลุ่มแรงงานที่ถูกเลือกปฏิบัติจากมาตรการของรัฐ โดยแบ่งการฟ้องเป็นกลุ่มเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบในแต่ละกลุ่มมีการคำนวณค่าเสียหายที่แตกต่าง

2.คัดค้านประมูล ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (sanook, ch7)

-ชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ทักท้วงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้น ระบุ ข้อ 1 งานวิจัยในวารสารระดับโลกหลายชิ้นมีข้อสรุปว่าชุดตรวจที่ก้ำกึ่งทำสัญญาจัดซื้อไม่มีประสิทธิภาพ เช่น งานวิจัยจากประเทศปากีสถาน ระบุว่าชุดตรวจมีความไวเชิงวินิจฉัยน้อย ให้ผลคลาดเคลื่อน 48% ต่างจากผลการทดลองของอย.ไทย ที่ให้ความไวเชิงวินิจฉัย 90% ข้อ 2 ราคาที่บริษัทนำเข้าขณะประมูล 70 บาทต่อชิ้น ราคาจริงไม่เกิน 35 บาท หากยังมีการจัดซื้อแล้วเกิดความเสียหายต่อกระบวนการควบคุมโรคในไทย ขอให้ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สธ. อภ. รพ.ราชวิถี และ อย. รับผิดชอบ

-รศ. นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้น ต้องเลือกชุดตรวจที่มีความไวเชิงวินิจฉัยมากที่สุด ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ผู้ติดเชื้อที่ผลคลาดเคลื่อนนำไปแพร่โดยไม่รู้ตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews

-นางสาวบุญยืน ศิริธรรม รองประธานสภาองค์กรผู้บริโภค คนที่ 2 กล่าวว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อ ATK สอดคล้องกับกลุ่มแพทย์ชนบท ว่าจะเน้นราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้ ผลตรวจหาเชื้อจะต้องมีความแม่นยำ ซึ่งมีงานวิจัยระบุว่าสินค้าจากจีนมีโอกาสที่ผลการตรวจผิดพลาดได้ถึง 48% ส่วนจะเข้าข่ายฮั้วประมูลหรือไม่ขึ้นอยู่กับสินค้า อุปกรณ์การตรวจหาเชื้อที่จำเป็นบางทีต้องข้ามระเบียบไปบ้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึง อีกทั้งราคาที่สมเหตุสมผล มันใจว่าการเรียกร้องของแพทย์ชนบททำเพื่อสาธารณะ ประชาชนควรได้รับเครื่องมือตรวจโรคที่มีความแม่นยำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน)

-เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การจัดซื้อชุดตรวจ ATK เป็นหน้าที่ของ อภ.ดำเนินการ จะดูทั้งคุณภาพและราคา ซึ่งมีการแจ้งผ่านอนุกรรมการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ว่าราคาถูกกว่าที่สปสช.กำหนดคือ 120 บาท แต่เนื่องจากยังมีข้อสงสัยเรื่องคุณภาพ จึงเห็นว่าควรให้อภ.ติดตามสอบถามกับ FDA สหรัฐฯ นอกจากนี้ อนุกรรมการจัดซื้อยาฯ มีข้อสรุปว่า เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน้าที่ของ อภ. แต่เรื่องคุณภาพต้องเร่งหาข้อมูลและส่งให้ อภ. เพราะเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งปลัด สธ. ในฐานะประธานบอร์ด อภ. ได้สั่งให้ชะลอเพื่อให้มีการตรวจสอบก่อน ทั้งนี้ มันใจระบบการขึ้นทะเบียนของไทย แต่ขอให้อภ.ตรวจคุณภาพซ้ำเพื่อลดความคลาดแคลงใจ และมีระบบติดตามหลังใช้ หากคุณภาพไม่ดีก็สั่งคืนทิ้งลื้อต

3. วัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, nationtv.)

-บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลฯ ร้องเรียนกับ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ว่าพบพิธีกรจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ทั้งรายชื่อซ้ำ ใช้ตัวเลขแทนชื่อ บางคนเกษียณแล้ว บางคนเป็นนร.แพทย์ที่จบแล้ว

-พล.อ.ฐานันต์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ ยืนยันว่าไม่มีการสวมสิทธิหรือแย่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลฯ เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน บุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ได้ฉีดทุกคนตามสิทธิ พร้อมเตรียมขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าอีก 400 โดส ให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีรายชื่อตกหล่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีส่งหนังสือถึงผอ.รพช.ทุกแห่งในจังหวัด ให้กำชับบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 3 ให้กับกลุ่มอื่น และไม่โพสต์หรือให้ลบบรูปที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลต่างๆ ว่า ต้องการให้ผอ.รพช.พิจารณาการแจกจ่ายอย่างรัดกุม เพื่อเก็บไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงจากการทำงาน ไม่ต้องการให้นำออกไปฉีดให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นที่ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องฉีดในตอนนี้นี้ ส่วนการห้ามบุคลากรโพสต์ภาพหรือข้อความเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพราะไม่ต้องการให้สังคมและประชาชนเกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ำ

4. นำเข้าวัคซีนทางเลือก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ

-คุณหญิงสุภารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก เรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้ท้องถิ่นทั่วประเทศสามารถจัดซื้อวัคซีนได้ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนสั่งซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัท ตามที่ก.เสนอ เพราะขณะนี้ประเทศส่วนใหญ่เริ่มฟื้นตัวทำให้มีการสั่งซื้อสินค้าต่างๆ จากประเทศไทย แต่หลายโรงงานมีการระบาดของโควิดจนต้องปิดโรงงาน ทำให้เสียโอกาสในการทำรายได้เข้าประเทศ ซึ่งการจัดซื้อต้องผ่านการตรวจและควบคุมจาก อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามกฎหมายอยู่แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ

-ในที่ประชุมกลุ่มรพ.มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอแนวคิดในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 เพื่อฉีดให้กับประชาชน โดยมีมติเห็นชอบให้ 4 มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนภาครัฐนำเข้าวัคซีนทางเลือกและวัคซีนอื่นๆ มาฉีดให้กับคนไทยโดยไม่มุ่งหวังกำไร โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยก่อน หลังจากนั้นจะมีการส่งตัวแทนของรพ.มหาวิทยาลัยไปเจรจากับผู้ผลิตทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสวิสเซอร์แลนด์ ต่อไป

5. การบริหารจัดการยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์อย่างรวดเร็ว นายกฯ ได้สั่งการให้จัดหายาให้เพียงพอ โดยสธ.มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง อัตราการใช้ประมาณ 850,000 -1,000,000 เม็ด/วัน ขณะนี้มีอยู่ในสต็อกประมาณ 15 ล้านเม็ด เดือน ส.ค. และก.ย. ทอยส่งมอบ 120 ล้านเม็ด และเดือน ต.ค. - ธ.ค. มีแผนที่จะจัดหาเดือนละ 100 ล้านเม็ด ส่วนการผลิตในประเทศ องค์การเภสัชกรรมผลิตได้ 5 ล้านเม็ด/เดือน จะเพิ่มการผลิตให้ได้เดือนละ 20 - 30 ล้านเม็ด ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะมียาฟาวิพิราเวียร์เพียงพอสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดอย่างแน่นอน และจะมีการศึกษาและจัดหาตัวใหม่ๆ ในการรักษาเพิ่มเติม รวมทั้งยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

6. ชี้แจงไม่ตรวจหาเชื้อก่อนออกจากรพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นและแพทย์ให้กลับบ้านที่ 14 วัน ไม่ได้ตรวจหาเชื้อก่อนให้ออกจากสถานพยาบาล ว่า ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรืออาการดีขึ้น อาจยังตรวจพบเชื้อได้แต่เป็นซากสารพันธุกรรมที่ร่างกายยังกำจัดไม่หมด ซึ่งไม่สามารถแพร่เชื้อได้ สธ.จึงกำหนดให้ไม่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนออกจากสถานพยาบาล อย่างไรก็ตาม หากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่ หรืออาการเดิมมากขึ้น ให้ติดต่อสถานพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, จส.100

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ที่หายป่วยออกจากรพ.หลังรักษาจนครบ 14 วัน หรือกลับมาพักที่บ้านจนครบ 14 วัน จัดเป็นผู้ที่พ้นระยะการแพร่เชื้อ อยู่ในระยะที่ร่างกายฟื้นตัว ไม่จำเป็นต้องแยกกักตัว สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งผู้ที่เคยติดเชื้อมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลัง 3 เดือนไปแล้ว จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนในภายหลัง ทั้งนี้ ยังต้องดูแลสุขภาพตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคเพื่อป้องกันการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะยุติ แต่ถ้ามีไข้สูง ไอ เหนื่อยหอบ ให้พบแพทย์ทันที

7.ผู้ป่วยโควิดรักษาหายแล้วถูกขับไล่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, pptvhd36)

-ชาวบ้านในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ รวมตัวขับไล่หญิงวัย 22 ปี หายป่วยโควิดแล้วไม่ยอมกักตัวในสถานที่ที่เตรียมไว้ กลับมากักตัวที่บ้าน 14 วัน เพราะไม่มีคนอยู่ ระบุ เป็นเป็นการฝ่าฝืนมติของหมู่บ้านที่กำหนดให้ผู้ที่เข้ามาในหมู่บ้านต้องไปกักตัวที่ศาลากลางหมู่บ้าน ด้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเตรียมหาทางแก้ไขไม่ให้เกิดเรื่องอีก

8.มาตรการลือคตาวน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 16 ส.ค.นี้ จะมีการประชุม ศบค. โดยนายอนุชา จะติดตามผลจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมไปถึงพิจารณาข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ

9.บุคลากรเสียชีวิตหลังฉีดไฟเซอร์เข็ม 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ sanook

-นพ.วิศิษฐ์ อภิสถิธีวิทยา รอง นพ.สสจ.พิจิตร เปิดเผยมรณิบุคลากรด่านหน้า รพ.สต.บางกลาน อ.โพทะเล เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ว่า ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. มอบเงินช่วยเหลืองานศพ 5 หมื่นบาท พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัว นอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือจากผู้บริหารและบุคลากร สสจ.พิจิตร มูลนิธิสาธารณสุขพิจิตร สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ชมรมพยาบาลพิจิตร รวม 28,818 บาท และสัปดาห์หน้าบิดาของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาจากสพสข. รวมถึงเงินตามสิทธิประโยชน์อื่นอีกไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ จ.พิจิตร กว่า 300-400 คน ยังต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 3

10.เตรียมเอาผิดแล็บเข้าส่งออกผลตรวจโควิด-19 เท็จ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)

-กรณีคลัสเตอร์รถบรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 21 คัน ที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้มไปประเทศเพื่อนบ้านผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน ซึ่งจากการสอบสวนพบว่ามีผู้ประกอบการบางคนร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำแล็บเข้าสว่แห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านหอม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ออกผลรับรองเท็จโดยจ่ายค่าดำเนินการ 1,000 บาท/คน ทำให้กลุ่มรถบรรทุกบางคนที่ติดเชื้อโควิด-19 แพร่เชื้อสู่เพื่อนร่วมงานและคนในพื้นที่ พบผู้ติดเชื้อแล้ว 21 คน และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 24 คน ล่าสุด นพ.สสจ.นครพนมสั่งการให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบแล็บเข้าสว่ดังกล่าว พบว่าปิดบ้านหนีไปแล้ว เจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกคำให้การผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ปลัดอำเภออาวุโส และผู้ประกอบการคลินิกที่ จ.มุกดาหาร ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามพรบ.สถานพยาบาลฯ ต่อไป และเตรียมทำหนังสือแจ้งรพ. สสอ.ทุกแห่ง เฝ้าระวังการลักลอบเปิดคลินิกตรวจแล็บโควิด-19 รวมทั้งเตรียมสอบสวนพยานในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 จากรถบรรทุกที่ซื้อใบรับรองผลการตรวจเท็จ เพื่อประกอบในการแจ้งความดำเนินคดี

11.เตือนผลิตภัณฑ์สุดคมป้องกันเชื้อลงปอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-อย. ชี้แจ้งกรณีมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ OK CLEAR ESSENTIAL GEL ทางสื่อโซเชียล อ้างสรรพคุณช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อในโพรงจมูกก่อนลงลำคอและปอด ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นเครื่องสำอางประเภทตกแต่งผิวหน้าและผิวกาย ใช้ทาผิวหน้าและผิวกาย มิได้ใช้สุดคม และไม่มีผลในการป้องกันเชื้อลงปอด เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

12.รายงานผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, innnews)

-ศบค. รายงานคลัสเตอร์ใหม่ 8 คลัสเตอร์ ใน 7 จังหวัด ได้แก่ **สมุทรสาคร** บริษัททงพลาستيكผู้ติดเชื้อ 13 ราย **สมุทรปราการ** โรงงานห้องเย็น เมืองสมุทรปราการ ผู้ติดเชื้อ 13 ราย และสถานคุ้มครองคนพิการ พระประแดง ผู้ติดเชื้อ 30 ราย **ชลบุรี** บริษัทอาหารทะเล เมืองชลบุรี ผู้ติดเชื้อ 11 ราย **ระยอง** บริษัทก่อสร้าง บ้านค่าย ผู้ติดเชื้อ 16 ราย **ปราจีนบุรี** บริษัทเครื่องยนต์ ศรีมหาโพธิ์ ผู้ติดเชื้อ 24 ราย **จันทบุรี** ลังผลไม้ ทำใหม่ ผู้ติดเชื้อ 25 ราย **พิษณุโลก** บริษัทเคมีภัณฑ์ บางกระทู้ ผู้ติดเชื้อ 14 ราย

-**ปราจีนบุรี** ผู้ติดเชื้อ 162 ราย คลัสเตอร์งานศพติดเกือบหมู่บ้าน **เชียงใหม่** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 62 ราย มาจากคลัสเตอร์ ต.หางดง อ.ฮอด 26 ราย **มุกดาหาร** คลัสเตอร์บ่อนโต๊ะสนุก 16 ราย **ราชบุรี** สังกัดบริษัทใน อ.บ้านโป่ง 14 วัน หลังพบพวง.ป่วยโควิด ผู้ติดเชื้อทั้งจังหวัด 304 ราย **ระยอง** คลัสเตอร์ รง.อาหารทะเลแช่แข็ง ติดเชื้อมากว่า 160 ราย **มหาสารคาม** บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย **ตรัง** พบคลัสเตอร์โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ต.ควนปรัง อ.เมืองตรัง พนักงาน 1,500 คน ติดเชื้อ 123 ราย และโรงงานไม้ยางพารา พนักงาน 149 คน ติดเชื้อ 73 ราย

13.ผู้ป่วยติดเชื้อที่ครอบครัวขอความช่วยเหลือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-น้องบาส วัย 7 ขวบ อยู่ชอยสุขภาพประชาชนรศ 2 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่มูลนิธิว่า พ่อแม่และคนในบ้าน 6 คน ติดเชื้อโควิด เหลือเพียงตนที่ผลตรวจเป็นลบ ขอให้หน่วยงานรัฐมารับตัวทุกคนในบ้านไปรักษาด้วย</p> <p>14.ประเด็นในโซเชียล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : line</p> <p>-มีการแชร์ข้อมูลว่า ติดเชื้อโควิดจากการตากฝน และเชื้อเคลตาจะไม่มีไข้ มีอาการปวดเมื่อยกับปวดศีรษะเท่านั้น ถ้าไม่รีบรักษาเชื้อจะลงปอดทันที</p>	
<p>มาตรการอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, จส.100, สำนักข่าวไทย, thaigov, thaiPBS, innnews, acnews, workpointtoday)</p> <p>-รพ.สธ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการควบคุมโรคโควิด 19 จ.นครราชสีมา ที่รพ.ปากช่องนานา ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ และรพ.สนามปากช่องบุษราคัม ต.หนองสาหร่าย (ศูนย์ฝึกอบรบมยุทวิธิตำรวจกลาง) เยี่ยมชมการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ พร้อมเปิดการให้บริการวัคซีนที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.หนองสาหร่าย ซึ่งจะเป็นเป็นสถานีอนามัยแห่งแรกที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชน โดยสธ.จะจัดส่งวัคซีนโควิด 19 ไปให้บริการประชาชนที่รพ.สธ.และสถานีอนามัยทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน ก.ย.เป็นต้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, จส.100, อินโฟเควสท์, สำนักข่าวอิศรา, acnews)</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้รพ.ทุกสังกัดยังคงมีผู้ป่วยโควิด 19 รับการรักษาเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยอาการปานกลาง (สีเหลือง) และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) โดยในส่วนของรพ.บุษราคัม รับผู้ป่วยโควิด 19 เข้ามารักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลวันที่ 13 ส.ค. 2564 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 3,473 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการปานกลางถึงค่อนข้างหนัก 3,334 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก 139 ราย ต้องใช้ออกซิเจนอัตราไหลสูง 132 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย ส่วนศูนย์แรกรับและส่งต่อนิมิบุตร รับผู้ป่วยไว้ดูแลถึง 211 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการปานกลาง 85 ราย และอาการหนัก 19 ราย เนื่องจากการหมุนเวียนผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงยังทำได้จำกัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย</p> <p>-นพ.สุเทพ เพชรมาศ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 12 เผย เดือน ส.ค. จะมีการจัดสรรวัคซีนกว่า 10 ล้านโดส ทั้งแอสตราเซนเนกา ซิโนแวค และไฟเซอร์ กระจายพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น เน้นฉีดผู้สูงอายุ-ป่วยโรคเรื้อรัง และฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ให้บุคลากรแพทย์ด่านหน้า ส่วนเขตฯ 12 จากการลงพื้นที่พบว่าแต่ละจังหวัดมีศักยภาพในการให้บริการ ขณะนี้ได้รับวัคซีน 1,200,000 โดส ฉีดไปแล้วประมาณ 1,000,000 โดส เชื่อจะบรรลุเป้าหมาย 70% ในเร็วๆ นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-สธ. ร่วมกับ กทม. พม. และองค์กรเอกชน จัดตั้งโรงพยาบาลสนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 100 เตียง รับรักษาทั้งครอบครัว ลดผลกระทบทางจิตใจจากการพรางจาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ข่าวสด, thailandplus, thebangkokinsight) ที่วีช่อง 9</p> <p>-รพ.พม. ลงพื้นที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ วัดอินทรวีหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม. เพื่อมอบถุงกำลังใจสู้โควิด-19 ให้อาสาสมัครนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และจะนำปัญหาที่ได้รับไปรายงานกรมให้ทราบต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-รพ.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาการขึ้นราคา ATK และยาฟ้าทะลายโจร ว่า ล่าสุดได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ค้าออนไลน์ที่ขายฟ้าทะลายโจรแคปซูลเกินราคาบนแพลตฟอร์มช้อปปี้และลาซาด้า 10 ราย และยังมีเตรียมแจ้งความอีกกว่า 10 ราย ส่วนชุดตรวจ ATK ดำเนินคดีค้ากำไรเกินควรแล้ว 1 ราย และเตรียมดำเนินการอีกหลายราย หลังมีผู้แจ้งผ่านสายด่วน 1569 ถ้าตรวจพบการค้ากำไรเกินควรจริงจะดำเนินคดีทุกราย โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thebangkokinsight)</p> <p>-ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร โพสต์เฟซบุ๊ก ขอบคุณส่วนกลางที่จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้ด้านหน้าตามที่กำหนด และขอบคุณ อบจ.ที่จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้คนสมุทรสาครอีก 100,000 คน ทั้งนี้ ได้หารือร่วมกับสสจ.สมุทรสาครเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนเข็ม 3 ให้กับบุคลากรด่านหน้าให้เป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส ตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ. สธ. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ CI เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อ HI มูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆ ที่ต้องทำหน้าที่นำส่งผู้ติดเชื้อหรือเก็บศพจนถึงสัปดาห์ของวัดที่ทำหน้าที่รับเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv.</p> <p>-คกก.โรคติดต่ออุบัติเกิด เห็นชอบขยายเวลามาตรการห้ามคนทุกจังหวัดเข้าพื้นที่ทุกช่องทาง ยกเว้น 16 กลุ่ม ผ่อนคลายให้คนมีทะเบียนภูมิก่อเกิดเข้าได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เริ่ม 17 - 30 ส.ค. 2564</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-รพ.ศิริราช ขยายหอผู้ป่วยวิกฤติโควิด-19 รองรับผู้ป่วยหนัก 20 เตียง ใช้พื้นที่บริเวณข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ใกล้ท่าเรือรถไฟ จะเปิดรับผู้ป่วย 30 ส.ค.นี้ ออกแบบและจัดสร้างแบบโมดูลาร์ ได้รับความร่วมมือจาก บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย รวม 2 หลัง ใช้งบประมาณรวม 100 ล้านบาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา</p> <p>-ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อเวลา 01.38 น. จากการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยอายุ 101 ปี</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.สถานดูแลสุขภาพฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-นพ.ฉันท คุรุฑูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) ส่งหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. และ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอยกขยายการบังคับใช้พ.ร.บ.สถานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขสถานที่ให้ได้ตามมาตรฐานตามกฎหมายกระทรวงกำหนด จึงขอความอนุเคราะห์เลื่อนกำหนดเวลาการออกตรวจมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการเป็นเวลา 1 ปี หรือจนกว่าจะมีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้</p>	-